

# สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
ที่ ๕๖๙ /๒๕๖๕

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม)

อนุสนธิคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๓๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เบิกจ่ายเงินงบประมาณ แทนกัน) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหา แหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติม คือ นางสาวกมลลักษณ์ พุ่มพวง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ประจำหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) สมบูรณ์ อธิปัตย์กุล

(นายสมบูรณ์ อธิปัตย์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง

นางสาว

(นางสาววิชานันท์ เชื้อโคกสูง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗ ต่อ ๑๐๒  
ที่ ทส.๑๖๑๘.๕/ ๑.๒๑๕๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

ที่ ๕๖๔ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลและ  
รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม) มาเรียนเพื่อทราบและดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมบูรณ์ ชีรบัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)